

Hoà chung trong không khí tung bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trường THCS Lương Thế Vinh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Sau phần ổn định tổ chức, thầy cô và các bạn vui mừng chào đón thêm 114 học sinh khối lớp 6 với tinh thần yêu thương, đoàn kết, học tập rèn luyện, phát huy truyền thống nhà trường.

Đến dự buổi lễ, có ông Trần Văn Đông- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Eakar.

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của:

Ông Đào Đức Hoàn- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú.

Ông Nguyễn Sáu Tâm – Chủ tịch cựu chiến binh xã Xuân Phú

Bà Trịnh Thị Thùy Trâm- Bí thư đoàn thanh niên xã Xuân Phú.

Về phía nhà trường, có: Thầy Phạm Anh Tuấn – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

Trong buổi lễ trọng đại còn có đại diện Doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đến chúc mừng và tặng quà cho học sinh nhân ngày khai trường và đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 430 học sinh.

Tại buổi lễ, thầy Phạm Anh Tuấn– Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã có những lời phát biểu ngắn gọn, ấm áp, chứa chan những kì vọng về một năm học mới thành công tốt đẹp, cô cũng đã đại diện BGH đánh hồi trống khai trường trong không khí mùa thu tươi đẹp.

Để khích lệ, động viên tinh thần các em, tại buổi lễ, Công ty trách nhiệm hữu hạn D và T, cùng cựu học sinh trường THCS Lương Thế Vinh ( Niên khóa 1999 – 2003) và thầy Phạm Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường, cũng có những món quà nhỏ gửi tặng các em nhân ngày khai trường. Hi vọng, đây là nguồn động viên lớn cho các em cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu trong học tập và rèn luyện bản thân, trở thành con ngoan, trò giỏi của gia đình – nhà trường và xã hội.

Khoảnh khắc tiếng trống trường vang lên lại một lần nữa ghi dấu trong lòng thầy và trò trường THCS Lương Thế Vinh. Trước thềm năm học mới, thầy và trò trường THCS Lương Thế Vinh quyết tâm nỗ lực hết mình, thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ:





